



ความที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร ๐ ๒๕๔๐ ๓๘๗๘

ที่ สธ ๐๔๐๖.๖/ ว ๕๘๐

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อรับทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอินเดีย จำนวน ๒ หลักสูตร

เรียน ผู้อำนวยการทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๕/ว ๓๑๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๕/ว ๓๑๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แจ้งว่ารัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเข้าร่วมการฝึกอบรม ภายใต้ Indian Technical & Economic Cooperation Programme (ITEC) ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาแล้ว มี ๒ หลักสูตร ที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ดังนี้

๑. หลักสูตร "ITEC – TISS International Certificate Programme on Emergency Medical Technician Training" ระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม ถึง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

๒. หลักสูตร "Nursing Leadership and Management Programme" ระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม ถึง วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ สำหรับผู้สมัครที่เป็นสตรีซึ่งมีภาวะผู้นำด้านการบริหารการพยาบาล โดยแหล่งทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าเดินทางไป - กลับ ระหว่างประเทศชั้นประหยัด และขอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ในทักษะการอ่านและการฟังอย่างน้อยระดับ B1 หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL IELTS TOEIC อย่างใดอย่างหนึ่ง และผลการทดสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่เข้ารับการทดสอบ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมดังกล่าว หากมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมให้ศึกษารายละเอียดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้ พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

- ใบสมัครรับทุนกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ ชุด
- แบบพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุน (แบบพิมพ์ทุน ๑) จำนวน ๑ ชุด
- สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ DIFA TES TOEFL IELTS หรือ TOEIC จำนวน ๑ ชุด

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่แหล่งทุนกำหนด และต้องไม่เป็นผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร ILC , OCC และ AOCC ในปีงบประมาณนี้และไม่อยู่ระหว่างสมัครรับทุนรัฐบาลอื่นหรือแหล่งทุนอื่นๆ โดยส่งเอกสารการสมัครที่ผู้บังคับบัญชาลงนามไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมอบรม และเสนอชื่อไปยังกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



รายละเอียดฯ

(นายยุทธพงษ์ เกียรติอุทิศชาติ)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล